

## เป้าประสงค์ที่ 3.5 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศ

### ตัวชี้วัด 3.5.1

ร้อยละหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) หรือบันทึกความเข้าใจ (MoU) หรือบันทึกข้อตกลง (MoA) ในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

หน่วยวัด : ร้อยละ

ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าภาพ : กองพัฒนานักศึกษา

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

#### ❖ คำอธิบาย :

พิจารณาจากจำนวนหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoA) กับเครือข่ายในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เทียบกับจำนวนหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoA) กับเครือข่ายในประเทศทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก จำเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องมีพันธมิตร หรือเครือข่ายทั้ง ภายในและ ภายนอกในแต่ละพันธกิจ

**หนังสือแสดงเจตจำนง Letter of Intent (LOI)** หมายถึง หนังสือแสดงเจตจำนง จดหมายเจตนา หรือบันทึกเจตจำนงทางวิชาการ เพื่อแสดงความปรารถนาและความต้องการของตน เป็นขั้นเริ่มต้นของความสัมพันธ์ ที่ทั้งสองฝ่ายสนใจจะทำความร่วมมือกันในเรื่องต่างๆ ไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายหากไม่ปฏิบัติตาม แต่จะยังคงใช้ เกณฑ์นี้พิจารณาร่วมกับเอกสารอื่นๆ และมักใช้ในธุรกรรมทางธุรกิจ โดยการเสนอจดหมายแสดงเจตจำนง ระบุ ข้อกำหนดของข้อตกลงและทำหน้าที่เป็น "ข้อตกลงที่จะยอมรับ" ระหว่างสองฝ่าย การจัดทำข้อตกลงเบื้องต้น เกี่ยวกับหัวข้อก่อนที่จะมีการเจรจาต่อรอง เพื่อสรุปความสามารถ และไม่สามารถพูดถึงเรื่องภายนอกได้ของการ เจรจาต่อรองดังกล่าว และเป็นแผนงานที่อธิบายว่าจะดำเนินการอย่างไร รวมถึงจดหมายเจตนาของผู้ที่มองหาทุนของ รัฐบาล สามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับค่าประมาณการของงานหรือโครงการโดยเฉพาะ

**บันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding (MOU)** หมายถึง การจัดทำหนังสือ โดยฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้นกับอีกฝ่าย โดยที่ หนังสือนี้นี้ไม่ถือ ว่าเป็นสัญญาผูกมัด แต่แสดงความต้องการอันแน่วแน่ของผู้ลงนามว่าจะปฏิบัติดังที่ได้ระบุไว้และ อีกฝ่ายหนึ่งก็มีความ เข้าใจอย่างเดียวกัน หากฝ่ายใดมิได้ปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว อีกฝ่ายก็ไม่สามารถ ฟ้องร้องในทางคดีได้ ต้อง พิจารณาเนื้อหาเป็นกรณีไปว่า MOU ที่ทำไว้นั้นเข้าลักษณะเป็นข้อตกลงหรือสัญญาหรือไม่

**บันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement (MOA)** หมายถึง หนังสือสัญญา ซึ่งมีข้อความที่ ระบุ เป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ตกลง หรือตาม เงื่อนไขที่ กำหนดไว้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติผิดสัญญา อีกฝ่ายหนึ่งย่อมสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีตามประมวล กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ หรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้

**การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง** หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ได้ดำเนินการร่วมกับ คู่สัญญาตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) /บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoA)/ หนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) กับ เครือข่ายในประเทศ มีการวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกันทุกปีตลอดระยะเวลาที่ทำข้อตกลงความเข้าใจ ความร่วมมือ และเจตจำนง

### เงื่อนไข :

1. นับทุก LOI/MOU/MOA ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการทำข้อตกลงความเข้าใจ ความร่วมมือและเจตจำนง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยงานทำบันทึกแจ้งกองพัฒนานักศึกษา และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
3. การพิจารณาข้อตกลงความร่วมมือในประเทศต้องมีการดำเนินการตามแนวทางการจัดทำความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่าย (LOI/MOU/MOA)

### ❖ สูตรการคำนวณ:

$$\frac{\text{จำนวนหนังสือแสดงเจตจำนง/ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ/ความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง}}{\text{จำนวนหนังสือแสดงเจตจำนง/บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ/ความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศทั้งหมด}} \times 100$$

### ❖ เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
70.00	75.00	80.00	85.00	90.00

### ❖ ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องรายงาน :

1. รายชื่อหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) / ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) / บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoA) กับเครือข่ายภายในประเทศทั้งหมด
2. รายชื่อหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) / ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) / บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoA) กับเครือข่ายภายในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. เอกสารแสดงการทำหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) / ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) / บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoA) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและ หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยต่างๆ ภายในประเทศ
4. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถ้ามี)